

Số : 07 /BC-UBND

Vinh Xuân, ngày 28 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn xã trong tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2020

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI TRONG THÁNG 02 NĂM 2020:

I. KINH TẾ:

1. Về sản xuất Nông-Lâm-Ngư nghiệp:

a. Trồng trọt:

Tổng diện tích trồng lúa là 208,1 ha, vụ Đông Xuân 2019-2020 sản xuất với diện tích 188,8 ha, trong đó gieo cấy là 80 ha (44%), gieo sạ 118,6 ha (60%). Chỉ đạo các trưởng thôn trên địa bàn xã thống kê diện tích bỏ hoang là 19,3 ha (Trong đó: Thôn Mai Vĩnh là 4,75ha, thôn Tân Sa ở đồng tằm là 1,9ha, thôn Ké võ 0,47ha, thôn Xuân Thiên Thượng vùng tằm 7,1ha, đồng ruộng là 0,5ha, thôn Xuân Thiên Hạ đồng tằm là 3,88ha, đồng ruộng 0,7ha). Hiện nay cây lúa đang phát triển tốt, tuy nhiên một số diện tích lúa bị nhiễm mặn và chuột cắn phá khoảng 7 ha. Đã thông báo cho người dân các biện pháp phun phòng trừ bệnh trên cây lúa.

Trên địa bàn xã bà con đã gieo trồng vụ đông xuân với các loại cây màu lương thực, thực phẩm như dưa leo, rau các loại, khoai, cây sắn trồng xen cây đậu lạc, cây ớt chính vụ... với khoảng 83,85 ha chính vụ và xen canh các loại là 40 ha. Trong đó khoai sắn chiếm diện tích 47,48 ha, cây đậu lạc 32,5 ha, cây ớt chính vụ 10,2 ha, dưa leo 10,85 ha, rau các loại 20,52 ha. Năm nay thời tiết tương đối ổn định nên bà con nhân dân đã thu hoạch được mùa rau màu. Ước giá trị thu được từ hoa màu là 1,4 tỷ đồng.

b. Chăn nuôi thú y:

Trong dịp Tết đã chỉ đạo bộ phận thú y thực hiện tốt công tác kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Thống kê số lợn chết trong tháng qua là 8 lợn nái với 1.540kg. Đồng thời tiếp tục vận động nhân dân chủ động phòng dịch, phát triển chăn nuôi để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Hiện nay, qua kiểm tra thực tế mô hình nuôi bò lai sin thuộc dự án giảm nghèo bền vững đang phát triển tốt các hộ dân đã có bò đẻ từ 1 đến 2 con bò con.

c. Sản xuất lâm nghiệp:

Tiếp tục chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng hiện có, đồng thời chú trọng đến công tác tuần tra, bảo vệ rừng nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức tổng kết công tác bảo vệ rừng và PCCCR năm 2019 và phương

hướng nhiệm vụ năm 2020 đơn vị thực hiện dự án. Đơn vị khai thác Titan đã trồng lại cây ở khu vực khai thác xong với diện tích 18,4ha.

d. Về nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản:

+ Về đánh bắt trên biển và đầm phá: Ngư dân trên địa bàn xã đã bắt tay vào khai thác trong những tháng đầu của năm mới. Sản lượng ước đạt đến nay là 6,7 tấn.

+ Về nuôi trồng thủy sản: Diện tích NTTS nước lợ năm 2020 là 103,7ha, hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký đối tượng nuôi để nộp lên Chi cục Thủy sản tỉnh với 17 hộ.

Để chuẩn bị cho vụ nuôi năm 2020, bà con đang cải tạo ao nuôi với diện tích khoảng 85ha. Đã tổ chức họp các hộ NTTS trên địa bàn xã để triển khai một số vấn đề liên quan đến cải tạo ao nuôi, khung lịch thời vụ và các văn bản liên quan trong NTTS. Đồng thời, đã tiếp nhận 7 tạ clorin để xử lý kênh mương và môi trường ao nuôi.

Hiện nay, mô hình nuôi cá lồng của Ông Lê Văn Thuật đang phát triển ổn định, đã thả nuôi với 10 lồng nuôi với số lượng thả thả 1500 con/lồng

2. Về phát triển dịch vụ, thương mại, TTCN:

Trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn xã tăng mạnh. Do hàng hóa đa dạng, phong phú và người bán đã biết dự báo nhu cầu tiêu dùng của người dân và thực hiện tốt công tác chuẩn bị hàng hóa nên nhìn chung công tác cung ứng hàng hóa, nhu cầu yếu phẩm trong dịp Tết Nguyên đán đã được đảm bảo.

3. Thu, chi ngân sách, tài chính tín dụng.

Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo ngay từ những tháng đầu năm 2020. UBND xã đã chỉ đạo bộ phận tài chính – ngân sách xã tiến hành thu các khoản thu như phí, lệ phí nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách. Tổ chức đấu giá 18 hồ NTTS ở khu vực thôn Xuân Thiên Hạ và thôn Xuân Thiên Thượng. Đồng thời, củng cố hồ sơ để phục vụ cho công tác quyết toán ngân sách năm 2019 và cấp trên đã cấp 02 máy lọc nước với tổng số tiền là 71 triệu đồng và 10 bộ bàn ghế với tổng số tiền là 150 triệu.

- Về tài chính tín dụng: Đã tiếp nhận và ký xác nhận cho các hộ gia đình vay vốn để sản xuất kinh doanh và tạo việc làm.

4. Công tác Tài nguyên-Môi trường:

+ Về lĩnh vực tài nguyên:

Trong tháng qua, đã tiếp nhận 04 hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp mới giấy CNQSDĐ. UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết đảm bảo quy trình, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật. Đồng thời đã xử lý 01 trường hợp hộ bà Lê tại thôn Kế Võ tự ý đổ đất trái phép trên diện tích đất nông nghiệp do UBND xã quản lý. Đã phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện tiến hành bàn giao mặt bằng thực hiện hai công trình đê ngăn mặn cách ngọt và đường bãi ngang 2020 tại thôn Xuân Thiên Thượng cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Ngoài ra, trong tháng đã tiếp nhận 02 đơn kiến nghị liên quan đến đất đai, đang tiến hành giải quyết đảm

bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định, đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tiến hành chi trả tiền hỗ trợ mả của dự án công ty cổ phần giải trí tổng hợp Tam Giang cho các hộ dân, đến nay đã có 13/31 hộ đã nhận tiền đền bù. Tuy vậy, đã có 01 đơn kiến nghị tập thể xin để lại con đường dân sinh.

+ Về lĩnh vực môi trường:

Ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường ở cơ quan, trường học và trong nhân dân trên địa bàn xã trong dịp Tết Nguyên Đán, đã phối hợp với Công ty Hằng Trung tiến hành thu gom và vận chuyển rác thải ra khỏi địa bàn đảm bảo cảnh quan môi trường trong dịp tết. Đang tiến hành thẩm định lại đề án thu gom và xử lý rác thải để hợp đồng lại với đơn vị thu gom với giá 599 triệu đồng.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Văn hóa – Thông tin:

Đã thực hiện công tác cổ động trực quan các ngày lễ kỷ niệm như: kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020). Tổ chức thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn toàn xã. Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã về cách phòng ngừa và những dấu hiệu nhận biết của bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra. Đôn đốc Ban công tác các thôn hoàn chỉnh nội dung của các hương ước, quy ước phù hợp với Quyết định số 22 của Chính phủ.

2. Giáo dục –Đào tạo:

Chỉ đạo các trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Các trường đã phân công lịch trực bảo vệ tại trường và tổ chức các hoạt động vui xuân cho các em học sinh, sau khi nghỉ tết đã 01 em học sinh bỏ học .Đã triển khai kế hoạch phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra.

3. Về Y tế-Dân số:

Công tác phòng chống dịch bệnh luôn được quan tâm. Trạm y tế xã đã phân công y bác sĩ trực để khám chữa bệnh, sơ cấp cứu ban đầu cho nhân dân trong những ngày Tết. Tổ chức khám và điều trị một số bệnh thông thường, trong tháng qua đã tiếp nhận và khám cho 506 lượt người.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết được quan tâm chỉ đạo, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Tăng cường các biện pháp đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở bán hàng ăn uống. Đã triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, tổ chức phun hóa chất sát khuẩn ở các cơ sở trường học, chợ.

4. Lao động-Thương binh-Xã hội:

Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã tổ chức thăm hỏi, trao quà của các cấp để chăm lo Tết tốt hơn cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền là 175.700.000đ quà của Chủ tịch nước và quà của lãnh đạo tỉnh cho các đối tượng,

đồng thời đảm bảo việc chi trả chế độ hằng tháng cho các đối tượng được kịp thời với số tiền chi trả là 109.811.000đ.

Bên cạnh đó các đơn vị và một số nhà hảo tâm đã trao quà ở xã và ở thôn cho các hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 220.650.000đ và 10 tấn gạo. Ngoài ra, đã tiếp nhận và chi trả quà tròn tuổi cho các cụ với số tiền 35.700.000đ

Trong tháng qua, đã tiếp nhận 14 hồ sơ của các đối tượng. Thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH VÀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:

1. Quốc phòng :

Xây dựng kế hoạch trực bảo vệ và trực SSCĐ trong thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Đã phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát nắm chắc tình hình địa bàn. Tiến hành xây dựng các Kế hoạch quân sự quốc phòng trong năm 2020. Tổ chức đưa thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020 (4/4 thanh niên). Tiếp tục xử lý dứt điểm các trường hợp thanh niên chống lệnh, đã xử lý 17/20 thanh niên với số tiền thu được 37.400.000đồng

2. An ninh:

Chỉ đạo Ban Công an xã xây dựng và triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cao điểm Tết.

Tình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định; trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội được chú trọng. Đã kiểm tra tạm trú, tạm vắng và đã xử phạt 02 trường hợp với số tiền 400.000 đồng; xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp vì có hành vi xúc phạm người đang thi hành công vụ với số tiền 2.000.000đ, xử phạt 01 trường hợp có hành vi khai thác rừng trái phép với số tiền 750.000đ

Công tác đảm bảo an toàn giao thông được chú trọng. Tuy nhiên, trong tháng qua đã xảy ra 01 vụ va chạm giao thông làm bị thương 02 người đã chuyển giao hồ sơ cho công an huyện xử lý; tổ chức tuần tra kiểm soát phát hiện 09 trường hợp vi phạm, đã xử phạt với số tiền 3.150.000đ. Đồng thời đã mời các chủ xe ô tô trên địa bàn xã cam đoan, cam kết chấp hành các điều kiện an toàn khi tham gia giao thông.

Tiến hành thông kê, rà soát những trường hợp đã nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua tạm trú, lưu trú trên địa bàn xã. Tổ chức tổng kết công an năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020.

3. Công tác nội chính, xây dựng chính quyền:

- Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tiếp tục được duy trì và hoạt động tốt. Tiếp tục chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của xã thực hiện việc tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ, thực hiện nghiêm túc Bộ danh mục thủ tục hành chính thực hiện ở cấp xã.

- Quán triệt đến từng cán bộ, công chức chức việc thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong tháng qua đã làm hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên cho 02 cán bộ, công chức. Đồng thời đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống

dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo.

4. Tư pháp:

Trong tháng 2 đã đăng ký khai sinh cho 20 trường hợp, khai tử là 17 trường hợp và kết hôn là 15 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân là 33 trường hợp, trích lục hộ tịch với 46 trường hợp, chứng thực bản sao từ bản chính được 192 trường hợp, chứng thực chữ ký 64 trường hợp, chứng thực hợp đồng giao dịch 01 trường hợp

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2020:

I. VỀ KINH TẾ:

1. Về nông, lâm, ngư nghiệp:

- Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông-Xuân năm 2020. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra tình hình sâu bệnh cho các loại cây trồng, đặc biệt là việc chú ý giữ nước cho đồng ruộng.

- Tiếp tục vận động bà con thả nuôi hết diện tích NTTS và hướng dẫn, vận động bà con phòng dịch trong NTTS. Phối hợp với các thôn rà soát lại diện tích sản xuất nông nghiệp, NTTS thực tế để báo cáo nhu cầu hỗ trợ thủy lợi phí năm 2020.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đặc biệt chú ý công tác tiêm phòng đại chó trong mùa hè. Phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp tiến hành kiểm tra, đánh giá mô hình nuôi bò Laisin thuộc chương trình giảm nghèo bền vững, triển khai nguồn vốn giảm nghèo năm 2020.

2. Về phát triển Dịch vụ, Công nghiệp-TTCN:

Tiếp tục thực hiện các nội dung, biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở trên địa bàn. Vận động các hộ sản xuất các mặt hàng truyền thống của địa phương tăng cường đầu tư sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa.

3. Về quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường:

- Tăng cường công tác nắm tình hình quản lý về đất đai trên địa bàn xã.

- Phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất huyện tiến hành khảo sát quỹ đất quy hoạch phân lô bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 tại thôn Xuân Thiên Hạ. Và phối hợp để đền bù mồ mã và thống kê cây phục vụ cho dự án.

- Tiến hành làm việc với Công ty Hằng Trung để hợp đồng công tác thu gom rác thải năm 2020

4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách:

- Tiếp tục chỉ đạo bộ phận thu ngân sách xã tăng cường thu các nguồn thu để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng thời đảm bảo nguồn chi, chi đúng, chi đủ, tiết kiệm và có hiệu quả.

- Hoàn thiện các hồ sơ về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 để thực hiện đúng Đầy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

II. VỀ VĂN HÓA-XÃ HỘI:

1. Về văn hóa-Thông tin:

- Đài truyền thanh xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng.

- Rà soát và củng cố hồ sơ để phục vụ đoàn kiểm tra của huyện về kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

2. Công tác giáo dục- đào tạo:

Chỉ đạo các trường tổng dọn vệ sinh môi trường để chuẩn bị cho công tác dạy học, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy và học tập. Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường, nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản.

3. Công tác Y tế-Dân số:

Chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch xảy ra trên địa bàn. Làm tốt công tác khám chữa bệnh, nêu cao tinh thần y đức trong công tác khám chữa bệnh. Tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai chiến dịch truyền thông dân số KHHGD đợt 1 năm 2020, đẩy mạnh công tác truyền thông dân số nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm sinh, hạn chế sinh con thứ 3 trở lên.

4. Công tác Lao động, chính sách-xã hội:

- Thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công, trợ giúp các đối tượng xã hội, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và hoàn thiện hồ sơ để công nhận xã phù hợp với trẻ em.

III. QUỐC PHÒNG-AN NINH VÀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:

1. Quốc phòng:

- Tăng cường trực SSCĐ, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi thời điểm, nhất là trong dịp lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế và thống nhất hoàn toàn Miền nam 30/4.

- Xây dựng kế hoạch ra quân huấn luyện và xây dựng kế hoạch, giáo án để tổ chức huấn luyện cho LLDQCD xã năm 2020.

- Lập danh sách độ tuổi 17 của nam Công dân sinh năm 2003.

- Tiếp tục mời các gia đình và thanh niên chống lệnh lên để xử lý.

2. An ninh-Trật tự:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, nắm chắc tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. Tiếp tục ra quân tuần tra đảm bảo TTATGT, TTCC trên địa bàn xã.

3. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:

Tiếp tục chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thực hiện nghiêm túc bộ danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã để nhân dân biết và thực hiện.

Nâng cao năng lực điều hành của đội ngũ lãnh đạo và độ hài lòng của người dân đối với đội ngũ công chức xã khi thực hiện giao dịch hành chính. Phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức và phát động phong trào thi đua năm 2020 trong đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2020. UBND xã báo cáo Đảng ủy xã biết để theo dõi lãnh, chỉ đạo./.

Nơi nhận :

- UBND huyện;
- BT; PBT Đảng ủy;
- TT. HĐND xã;
- CT; PCT.UBND xã;
- Các thành viên UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đồng